



สาร

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๕๗

การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐ ในระบอบประชาธิปไตย โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานชุมชนท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ ของประชาชนมากขึ้น การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นจึงเป็นการจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจหน้าที่ใหม่ ระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในสถานะที่สังคม มีกลุ่มที่หลากหลาย มีความต้องการและความคาดหวังจากรัฐที่เพิ่มขึ้นและแตกต่างกัน ในขณะที่ ส่วนกลาง มีขีดความสามารถและทรัพยากรที่จำกัดในการตอบสนองปัญหาความต้องการที่เกิดขึ้น ในแต่ละท้องถิ่นได้ทันต่อเหตุการณ์ และตรงกับความต้องการของท้องถิ่น

การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๗ จึงนับเป็นโอกาสอันดีในการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ ซึ่งถือเป็น จุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการวางรากฐานการปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำคัญ อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ผ่านมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับประชาชน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มุ่งมั่นในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประชาชนต่อไป

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ผมในนามของกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง สามารถ ผลักดันนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติจนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ อาทิ การดำเนินการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด การพัฒนารายได้และลดรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การยกระดับ คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น

ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก พระบารมีแห่ง องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โปรดปกป้อง ค้ำครองผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งในหน้าที่การงานและครอบครัว มีกำลังกายกำลังใจเข้มแข็ง พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย